Upplýsingar um nútíð í íslensku:

Nútíð er notuð um / The present tense is used for ...

1. Endurtekna atbuðir / Events that are recurent (happen more than once, happen often).
Ég borða oft nammi / I often eat candy.
2. Framtíð / Future
Ég borða hjá ömmu í kvöld / I will eat at my grandmother’s house tonight.
3. Raunverulega nútíð / Real present
	Mamma borðar úti í garði / Mom is eating in the garden.
    Mjög algengt = Sagnorð+nafnháttur
Mamma er að borða úti í garði / Mom is eating in the garden.


1. NÚTÍÐ – ENDURTEKNING ATBURÐA / PRESENT – EVENTS THAT HAPPEN OFTEN

Við notum sagnorð í nútið þegar við tölum um það sem gerist aftur og aftur. / We use verbs in the present tense when we are talking about what happens again and again.

Ég borða grænmeti á hverjum degi / I eat vegetables every day.
Ég vakna alltaf klukkan 7 á morgnan / I always wake up at 7 o’clock in the morning.
Ég sofna oftast klukkan 11 á kvöld / I most often fall a sleep at 11 o’clock at night.

Sagnorðin, sem eru feitletruð, eru í nútið. / The verbs that are in bold are all in the present tense. 


2. NÚTIÐ – ÞAÐ SEM GERIST Í FRAMTÍÐINNI / PRESENT – WHAT HAPPENS IN THE FUTURE

Nútíð er líka notuð um það sem á eftir að gerast eða gerist í framtíðinni, til dæmis á morgun, eftir mánuð eða ár / The present tense is also used for what hasn’t happened yet or will happen in the future, for example to morrow, after a month or a year.

Gunnar fer til Spánar á morgun. / Gunnar will go to Spain tomorrow.
Krakkarnir byrja í skólanum í haust / The kids will start school in the fall.
Strætó kemur eftir tvær mínútur / The bus will arrive in two minutes.


RAUNVERULEG NÚTÍÐ:

3. NÚTIÐ – ÞAÐ SEM GERIST NÚNA / PRESENT – WHAT HAPPENS NOW

Við notum sagnorð í nútíð um atburði sem gerast núna, á sama tíma og við tölum. / We use verbs in the present tense about things that happen right now – at the same time as we speak.

Dæmi:
(a) Tomas situr úti í garði. / Tomas is sitting in the garden.
Dísa litla sefur í vagninum. / Little Dísa is sleeping in the carriage.

Oftast og algengast er að nota aðra aðferð til að lýsa því sem er að gerast núna. / Usually we use a different method to describe what is happening now.

Dæmi:
(b) Dísa litla er að sofa í vagninum. / Little Dísa is sleeping in the carriage.
Jón er að borða hamborgara. / John is eating a hamburger.
Tomas er að sitja úti í garði (ekki alltaf hægt) / Tomas is sitting in the garden.

Hér notum við sagnorðið vera (er að) og nafnhátt af sagnorðinu borða. / Here we use the verb vera (to be) and the verb borða (to eat) in the infinitive. 

Algeng málnotkun en ekki alltaf góð málnotkun. 
Jón er að borða samloku / John is eating a sandwich 
Tomas er að sitja úti í garði / Tomas is sitting in the garden.						
			              
Jón		frumlag/subject  	
er 		hjálparsögn/helping verb, beygist í persónum/declines in persons
að		nafnháttarmerki/infinitive marker		
borða		nafnháttur/infinitive, aðalsagnorðið/the main verb			
samloku	 andlag/object, þolfall/accusative
		          		            			

Aðalsögnin er í nafnhætti. / The main verb is in the infinitive form.


